



ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์แบบมีประกัน (สำหรับลูกค้าบุคคล)

ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์
แบบมีประกัน

อุ่นใจมากกว่า เปิดบัญชีพร้อมรับฟรีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

	บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร่	บัญชี ทีทีบี ออลส์ฟรี
อัตราดอกเบี้ย >	0.125% ต่อปี	0%
การจ่ายดอกเบี้ย >	ปีละ 2 ครั้ง มิถุนายน และ ธันวาคม	-
การหักภาษี >	หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ (หากดอกเบี้ยรวมทุกธนาคารเกิน 20,000 บาท ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์กรมสรรพากร)	-
จำนวนเงินในการเปิดบัญชี >	ขั้นต่ำ 5,000 บาท	ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ
ค่ารักษาบัญชี >	50 บาท/บัญชี/เดือน (เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท)	50 บาท/บัญชี/เดือน (เมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท)
เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันภัยอุบัติเหตุ >	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าที่เปิดบัญชีและได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้น จะต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีที่เปิดบัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน ทั่วโลกตลอด 24 ชม. ความคุ้มครองสูงสุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง กรณีการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย , ไม่รวมการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าที่เปิดบัญชีและได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้น จะต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีที่เปิดบัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน ทั่วโลกตลอด 24 ชม. ความคุ้มครองสูงสุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง กรณีการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย , ไม่รวมการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อควรระวัง >	-	หากธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตรายปีอัตโนมัติจากบัญชี ทีทีบี ออลส์ฟรี ของปีถัดไปได้ครบจำนวน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเดบิตทุกประเภทภายใต้บัญชี ทีทีบี ออลส์ฟรี และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัตรเดบิต ทีทีบี ออลส์ฟรี ได้สิ้นสุดลงทันที
ข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ย >	ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามประกาศธนาคาร	
ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ >	www.ttbank.com ttb contact center 1428 สาขาที่เอ็มบีรณชาติ	

อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

